



รายชื่อสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลศรีนครินทร์
 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สถานะ ปฏิบัติราชการ
	องค์กรแพทย์		
๑	นายชุติมันต์ พงศ์ไตรภูมิ	นายแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ
๒	นายพงศ์ภักดิ์ ศรีสมทรง	นายแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ
๓	นางสาววีรียา ปาละกุล	นายแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ
๔	นางสาวธนิดา เสริมแก้ว	นายแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ
๕	นางสาวนันท์นิตี แก้วศรี	นายแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ
	กลุ่มงานทันตกรรม		
๖	นายไกร แก้วทิพย์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ข้าราชการ
๗	นางสาวมนัสนันท์ ชูสิริ	ทันตแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ
๘	นางสาวณัฐนิชา ชิตพิทักษ์	ทันตแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ
๙	นายณัฐภัทร อร่ามรุ่ง	ทันตแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ
๑๐	นางจิราภรณ์ ราชรักษ์	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	ข้าราชการ
๑๑	นางกัญฐาภรณ์ เกิดแก้ว	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	ข้าราชการ
๑๒	นางสาวอุมัยรี หมาดหนูด	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ข้าราชการ
๑๓	นางกิตติภรณ์ สีนองช่อ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	ลูกจ้างประจำ
๑๔	นายสายัณห์ คงดำ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	พนักงานกระทรวง
๑๕	นายธีรนนท์ ชูแก้ว	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	พนักงานกระทรวง
๑๖	นางสาววนิดา คงดำ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	ลูกจ้างรายคาบ

	กลุ่มงานบริหารทั่วไป		
๑๗	นางอาภรณ์ ต้วงไข	จพ.ธุรการชำนาญงาน	ข้าราชการ
๑๘	นางมาลี นวลยัง	จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน	ข้าราชการ
๑๙	นางปิยาภรณ์ พูลเอียด	พนักงานพัสดุ	ลูกจ้างประจำ
๒๐	นายสุชาติ หนูยก	พนักงานขับรถยนต์	ลูกจ้างประจำ
๒๑	นายบุญโชค คงพ่วง	พนักงานขับรถยนต์	ลูกจ้างประจำ
๒๒	นายสมมิตร สงเพชร	พนักงานขับรถยนต์	ลูกจ้างประจำ
๒๓	นางสาวอาจารย์ คำเกลี้ยง	นักวิชาการเงินและบัญชี	พนักงานราชการ
๒๔	นางสาววิภารรณ ขาวปี่	นักวิชาการพัสดุ	พนักงานราชการ
๒๕	นางทักษอร อักษรหอม	นักวิชาการพัสดุ	พนักงานราชการ
๒๖	นางสาวอัจฉรา พรหมจันทร์	นักวิชาการเงินและบัญชี	พนักงานกระทรวง
๒๗	นายไชยยา คงดำ	พนักงานเกษตรพื้นฐาน	พนักงานกระทรวง
๒๘	นายวิรัตน์ หนูเนียม	พนักงานบริการ	พนักงานกระทรวง
๒๙	นายธนกร สุวรรณมานพ	พนักงานบริการ	พนักงานกระทรวง
๓๐	นางอารยา ยอดราช	พนักงานบริการ	พนักงานกระทรวง
๓๑	นางจำลิ แจ่มแจ่มจันทร์	พนักงานบริการ	พนักงานกระทรวง
๓๒	นายวรวิฑูรี พูนนวล	นายช่างเทคนิค	พนักงานกระทรวง
๓๓	นายเดชาธร อ่อนไพบรี	พนักงานบริการ	ลูกจ้างรายคาบ
๓๔	นางสาวณัฐันรี สังข์แก้ว	นักโภชนาการ	ลูกจ้างรายคาบ
๓๕	นางสาวดาราวดี พูนนวล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ลูกจ้างรายคาบ
๓๖	นายชานนท์ ชุมเรือง	พนักงานบริการ	ลูกจ้างรายคาบ
	กลุ่มงานหลักประกันสุขภาพฯ		
๓๗	นางปราณี ผดุงธรรม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ข้าราชการ
๓๘	นางณัฐกฤตา คำชู	จพ.เวชสถิติปฏิบัติการ	ข้าราชการ
๓๙	นางสาวสุมินตรา เรืองศรี	เจ้าพนักงานธุรการ	พนักงานกระทรวง
๔๐	นางสาวปรีดา คงหมุ่น	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	พนักงานกระทรวง
๔๑	นางสาวเสาวณีย์ เทศนุ้ย	เจ้าพนักงานเวชสถิติ	พนักงานกระทรวง
๔๒	นางยุพิน อินทร์ช่วย	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	ลูกจ้างประจำ
๔๓	นายสุนทร ทองดำ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	ลูกจ้างประจำ
๔๔	นางสาวจากรุวรรณ ไหมช่วย	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	ลูกจ้างรายคาบ

	กลุ่มงานเภสัชฯ		
๔๕	นายกันตพงศ์ ขำผูด	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	ข้าราชการ
๔๖	นางสาวสุปราณี ฤทธิรงค์	เภสัชกรชำนาญการ	ข้าราชการ
๔๗	นางสาวสุธาสินี สุวรรณกาญจน์	เภสัชกรชำนาญการ	ข้าราชการ
๔๘	นายชนนิกัทร วุ่นดี	เภสัชกรชำนาญการ	ข้าราชการ
๔๙	นางรัฐติกา จันทร์ขาว	จพ.เภสัชกรรมชำนาญาน	ข้าราชการ
๕๐	นางสาวสุไพบีระ ทังพอม	จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน	ข้าราชการ
๕๑	นางสาวอุทัยรัตน์ สุวรรณมณี	จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน	ข้าราชการ
๕๒	นายไกรณรา ใหม่แก้ว	พนักงานประจำห้องยา	พนักงานกระทรวง
๕๓	นางสุนีย์ สงเพชร	พนักงานเภสัชกรรม	ลูกจ้างประจำ
	งานรังสีวิทยา		
๕๔	นางสาวกนกวรรณ บุญศิริ	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ
๕๕	นายโกสิทธิ์ จำนงค์	พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค	พนักงานกระทรวง
	กลุ่มการพยาบาล		
๕๖	นางฤดี นกร่อน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ
๕๗	นางนิตยา ดวงจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ
๕๘	นางเกษร ชูสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ
๕๙	นางจตุรพร เทพขวัญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ
๖๐	นางสุดา คงทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ
๖๑	น.ส.อุบลพรรณ ทิพย์สุภลักษณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ
๖๒	นางประคัน ทองแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ
๖๓	นางเกษร ทองขุนดำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ
๖๔	น.ส.ณัฐธิดา ประทุมรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ
๖๕	น.ส.กัญญา พรหมมาณพ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ
๖๖	นางสุวรรณมา คงยก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ
๖๗	นางประภัสสร หนูแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ
๖๘	นางสาวภัคประวีร์ คงหนู	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ
๖๙	นางศิริขวัญ แก้วขุนทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ
๗๐	นางศิรินุช ดำแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ
๗๑	นางกลีนสุคนธ์ แสงขาว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ
๗๒	นางโสพิณ ตรีพลอักษร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ
๗๓	นางเพ็ญพิชชา พูลเอียด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ
๗๔	นางวัชรินทร์ บุญช่วย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ข้าราชการ

